



มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

เชียงใหม่

Mae Fah Luang University

Chiang Rai

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57100

โทรศัพท์ 0-5391-7034, 0-5391-6000

โทรสาร 0-5391-7007 www.mfu.ac.th

หน่วยประสานงานกรุงเทพ โทรศัพท์ 0-2641-0822-4





สารจากอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย คีรีชน:

นับตั้งแต่ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2541 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินภารกิจด้านต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการศึกษา และธำรงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น การสร้างบัณฑิตที่เปี่ยมไปด้วยภูมิรู้และภูมิธรรม การบริการวิชาการสู่ชุมชน การค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยความร่วมมือกับท้องถิ่นตลอดมา

คณาจารย์และพนักงานทุกคนต่างมีเป้าหมายอันเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและร่วมสร้างสรรคร์จรโลงบ้านเมืองให้พัฒนาต่อไป โดยทุกคนตระหนักในปณิธานและพันธกิจอันแน่วแน่ที่จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้พระนาม“แม่ฟ้าหลวง”ผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกคน

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกิดขึ้นจากเสียงเรียกร้องของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายที่ปรารถนาให้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นในจังหวัดและเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐต่อจังหวัดเชียงรายและประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยังมุ่งหมายให้เกิดสถาบันระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อสร้างเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ของกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง

เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้มีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมอบหมายให้ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นดังปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยให้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีใช้ส่วนราชการ

ปณิธานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความมุ่งมั่นที่จะริเริ่ม แสวงหา และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคคลและบัณฑิตให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ความร่วมมือกับสังคมทุกหมู่เหล่าให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม จะมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติสืบไป

ภารกิจ

1. พัฒนาและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
2. แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติให้เหมาะสม
3. นำความรู้สู่ปวงชนพร้อมทั้งการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

1. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่จะผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของชาติ
3. เพื่อตอบสนองความต้องการ การศึกษาระดับสูงของประชาชนในภาคเหนือตอนบน
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
5. เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณดอยแง่ม ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 17 กิโลเมตร การก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้เสร็จสิ้นไปแล้วกว่าร้อยละ 80

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและภูมิภาค รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ควบคู่กันไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับองค์กรภายนอกทุกสาขา ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติสืบไป

การรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีระบบการรับนักศึกษา 2 ระบบ ดังนี้

1. ระบบโควตา จัดสรรให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด รวมทั้งโครงการพิเศษ จำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนที่จะรับนักศึกษา
2. ระบบการสอบคัดเลือกกลางของทบวงมหาวิทยาลัย (ระบบเอ็นทรานซ์) จัดสรรให้นักเรียนทั่วประเทศโดยทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนที่จะรับนักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้วางเป้าหมายที่จะเปิดรับนักศึกษาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมศึกษาด้วย

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2546

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์

หลักสูตรระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2546

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเซรามิก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

The Centre for Chinese Language and Cultural Studies

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีความร่วมมือด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นสถานสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนชั้นนำในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน อีกทั้งยังมีหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศจีน ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม สังคมการเมือง การปกครองและอื่นๆ อีกด้วย

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน จะดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ให้กับผู้ที่มีความสนใจสำหรับผู้เริ่มต้น ทั้งการเขียน การอ่าน การพูด และวัฒนธรรมจีน โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นไป และจะเปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ในระยะเวลาถัดไป